

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวังใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวังใหม่ ตั้งอยู่บริเวณอาคารติดกับ อบต.วังใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านคลอง สะเดา ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัด กศน.อ.เมืองชุมพร สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประกาศจัดตั้งเมื่อ 7 กรกฎาคม 2542 โดยมีหน่วยงานอบต.วังใหม่ ขณะนี้ยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลวังใหม่แล้วเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงบประมาณตามสมควรข้าพเจ้ามา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 ซึ่งครั้งแรกใช้ห้องประชุมของอบต.เป็นที่ จัดการเรียนการสอน เพราะกศน.ไม่มีโรงเรียน ไม่มีห้องเรียนเป็นของตัวเองมีแต่สถานที่พบกลุ่ม เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการจึงทำให้ต้องย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่อาคารร้านค้าชุมชนบ้านคลอง สะเดา ซึ่งอยู่ด้านข้างติดกับอาคาร อบต.วังใหม่

สภาพอาคารสถานที่ภายนอก อาคารด้านหน้าติดถนนสายเพชรเกษมหมายเลข 4 ชุมพร-ระนอง ด้านข้างขวามือติดอาคาร อบต. ด้านซ้ายติดสวนผลไม้ชาวบ้าน ด้านหลังเป็นอ่าวลึกลงน้ำท่วมถึงด้านหน้า ห้องกระจกปลูกผักสวนครัวใส่กระถางมีบ่อปลาซึ่งเป็นบ่อพลาสติกเลี้ยงปลาได้ไว้ มีบ่อลอยเลี้ยง ปลานิลแดงไว้ 1 บ่อ ด้านข้างและด้านหลังปลูกผักใส่กระสอบศูนย์ฯเป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและ ประชาชนผู้สนใจเป็นศูนย์ฯตัวอย่างด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพอาคารสถานที่ภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ ใช้อาคารศูนย์ เด็กเล็กเก่า ซึ่งต่อมาก็ได้ทำเป็นร้านค้าชุมชน เป็นที่จัดการเรียนการสอน โดยได้รับการอนุเคราะห์ สถานที่จากกำนันบุญโชติ สุขประวิทย์ กำนันตำบลวังใหม่ เจ้าของอาคารให้ใช้จัดการเรียนการสอน และได้ใช้จนมาถึงปัจจุบัน อาคารศูนย์ฯเป็นอาคารชั้นเดียวมี 2 ห้อง ห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน ภายในปูกระเบื้อง ติดฝ้าผนังเพดาน กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร โดยประมาณ อีกห้องหนึ่งเป็นห้อง กระจกใช้เป็นห้องเก็บเอกสาร และเก็บของมีการจัดการเรียนการสอน 4 วัน คือ

- วันอังคาร นักศึกษาประถม ใช้เป็นที่เรียน จำนวน 5 คน
- วันพุธ นักศึกษาม.ต้น ใช้เป็นที่เรียน จำนวน 16 คน
- วันศุกร์ นักศึกษาม.ปลาย ใช้เป็นที่เรียน จำนวน 72 คน
- วันอาทิตย์ นักศึกษาอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์มาใช้บริการจำนวน 69 คน

นับว่าเป็นศูนย์ฯเดียวในจังหวัดชุมพรที่นักศึกษามาใช้บริการมากและถี่ที่สุดเพราะเปิดทำการ เกือบทุกวันซึ่งนักศึกษา กศน.จะมาพบกลุ่มหรือมาเรียนจำนวน ประมาณ 60 % ในวันศุกร์และวัน อาทิตย์จะแน่นมากเดินออกเกือบไม่ได้บางที่นักศึกษาต้องลอดออกมาจากใต้โต๊ะก็ได้ให้ขวัญกำลังใจว่า ให้อดทน คับที่อยู่ง่าย คับใจอยู่ยาก แก้อีมีเพียงพอแต่โต๊ะยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดงบประมาณใน การจัดซื้อก็ได้แก้ปัญหาโดยการยืมโต๊ะอบต.มาใช้ 2 ตัว ในห้องเรียนมีพัดลมติดฝาผนัง 2 ตัว พัดลมยืน 3 ตัว มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง อบต.ได้อนุเคราะห์ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ มีงานรับสัญญาณดาวเทียม ทีวี ดีวีดี

มีสื่อแผ่นวีซีดีการเรียนการสอนรายวิชาเอกพอสมควรมีหนังสือแบบเรียนซึ่งอบต.ซื้อให้จำนวนเงิน
งบประมาณ 40,000บาท ไว้ให้นักศึกษาชั้นเรียนมีหนังสือประกอบการเรียนการสอนมากพอสมควรส่วน
ใหญ่นักศึกษาจะค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต

พฤติกรรมของนักศึกษา ส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียน มีน้ำใจ เสียสละ สามัคคี มีวินัย

กรณีตัวอย่างนักศึกษา 3 คนเป็นนักศึกษาระดับ ม.ปลาย

1.นายณพล ใจซื่อ อายุ 19ปี เป็นบุตรของคุณหมอบัวใจ ใจซื่อ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านท่าไม้
ลาย ต.วังใหม่ เกเรไม่สนใจเรียนออกกลางคันมาหลายโรงเรียนแล้ว มาเรียนกศน.ใหม่ก็หนีเรียนแต่
ข้าพเจ้าใช้หลักจิตวิทยาของกาเยคือ จูงใจ เข้าใจยอมรับ ให้แต่สิ่งดีๆให้เขาแสดงศักยภาพเด่นๆออกมา
สุดท้ายเขาตั้งใจเรียนไม่หนีเรียน และส่งงานครบ น่าภูมิใจข้าพเจ้าได้นำเอาไปทำวิจัยแผ่นเดียวส่งสมศ.

2.นายชัยทัตน์ บันเทิง อายุ 17 ปี สภาพความเป็นอยู่ยากจนน่าสงสารมาก มีพี่น้อง 3 คนเป็นคน
โตมีความรับผิดชอบมากพอกับแม่แยกทางกันอยู่อาศัยอยู่กับแม่ เรียนเก่งมากแต่เขาเป็นวัยรุ่นจึงตาม
เพื่อนวัยรุ่นด้วยกันไปข้อมผมแดงมา ก่อนไม่กินเหล้า ไม่เที่ยว ไม่สูบบุหรี่ ขณะนี้เริ่มเที่ยว กินเหล้า
ข้าพเจ้าใช้หลักจิตวิทยาของครอนบาคและตามแนวพุทธศาสตร์ที่ฝึกชี้ถูกรู้ถึงชีวิตจิตใจของวัยรุ่นขณะนี้
เขาเริ่มดีขึ้นตามลำดับ

3.นายปริญญา วันญ อายุ 20 ปี แม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เขามีอายุ 3 เดือนอาศัยอยู่กับบิดา ที่มีอาชีพ
เป็นช่างตีเหล็กมีฐานะยากจนมากน่าสงสารมาก มาเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นเรียนเก่งมากได้เกรดเฉลี่ย 4.00
ไม่เที่ยว ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้าเป็นคนสุขภาพเรียบร้อยแต่มีข้อเสียคือติดเกมส้อย่างหนักข้าพเจ้าได้ชวน
ไปอยู่ที่บ้านข้าพเจ้า แฟนข้าพเจ้ารักเขามากรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมให้แต่สิ่งดีๆ บอกผลดีผลเสียของการ
ติดเกมส้ให้เขาทำงานที่เขาสนใจขณะนี้เริ่มดีขึ้นมากแล้ว

เราจะพัฒนาคนที่สำคัญต้องเข้าใจ เข้าถึง ให้โอกาสจึงจะทำได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป แม้จะมีปัญหา
อุปสรรคก็ตาม